
Nokkur minnisatriði 8. maí 2018 á fundi atvinnumálanefndar Albingis.

1. Frumvarpið er ekki heildarendurskoðun eins og Alþingi samþykkti 2014 að færi 
fram innan 18 mánaða.

2. Setja þarf nýja heildarlöggjöf um fiskeldi með framtíðarsýn, þar sem m.a. veiðiréttarhafar og 
náttúruverndarsamtök hafi aðkomu og sem ekki er byggð á úreltri tækni og eldisaðferðum.

Helstu áhersluatriði:
a) Náttúruvernd og varúðarregla nvl. Engin erfðablöndun (0%) við villta stofna.

Ekkert lúsafár né sjúkdómar.
Óspillt náttúra gífurleg verðmæti.

b) Landeldi eða lokuð kerfi með innlendum stofnum.
c) Sjókvíaeldi í opnum sjókvíum alfarið bannað.
d) Þegar byrjað sjókvíaeldi fái 3ja ára aðlögunartíma til að hætta starfsemi.
e) Notkun framandi laxastofna verði bönnuð sbr. 4. tl. 3. gr. rg. 105/2000.

(bannið afnumið með rg. 528/2003) .
f) Viðunandi viðmiðunarmörk áhættumats HAFRÓ um erfðablöndun eldislax við 

villta laxastofna verði núll innblöndun (0%).

3. Stjórnsýslustofnanirnar Skipulagsst. UHS og MAST: Hundsa allar athugasemdir hingað til.
Brýnt að Skipulagsst., UHS og MAST fái skýrari lagalegan ramma og fjármagn til að byggja
Upp þekkingargrunn um laxeldi.

4. Öll leyfi ólögmæt. Öll útgefin leyfi kærð til ÚUA. Dómsmál byrjuð.

5. Ráðleggingar Erfðanefndar landbúnaðarins frá 6. júní 2017. Stefnumarkandi.

6. Eilífðarleyfi. Uppboðsfyrirkomulag. Auðlindagjald.
Ákvæði um leyndarhyggju, sbr. 17.gr.frv. Vantar gegnsæi.

7. Heimild til afnota hafsins ekki fyrir hendi skv. 2. mgr. 40. gr. stjórnarskrár.

8. „Innra eftirlit" og minnkað eftirlit opinberra eftirlitsaðila.

9. Sambærilegt æði og gullæði minkaeldisins á sínum tíma.

10. Leyfisveitendur og matsaðilar ekki hæfir sem eftirlitsaðilar.
11. Umhverfistryggingar

Ummæli Magnúsar Ólafssonar form. Veiðifélags Vatnsdalsár um laxeldi í opnum sjókvíum:
Mikill þungi er í fjölmörgum félögum í veiðifélaginu vegna þess að laxeldi í Ísafjarðardjúpi getur 
kollvarpað búsetu á yfir 30 bæjum við Vatnsdalsá. Þá eiga margar fjölskyldur um sárt að binda.

Breytingar á lögum um Fiskræktarsjóð (sjá lagafrumvarp um „markaðar tekjur": 
2% gjaldið til Fiskræktarsjóðs. Nú í ríkissjóð = Aukatekjuskattur. 
Spurning hvort stenst jafnræðisákvæði stjskr.
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Prófessor Dlur og brotnu flugu- veiðistangimar

Jens Olav Flekke

\ \  Rukkið þá 
og hafið 

leyfín tíma- 
bundin.

Eftir Jens Olav Flekke
Tveir norskir próf- 

essorar á eftirlaunum 
(sérfræðingai' í hákarla- rannsóknum) ftdlyrtu í 
aðsendri gi-ein í Morg- unblaðinu tyn- í þessum 
mánuði að tilþess að 
bjaj-ga rilltum laxi frá 
úfr-ýmingu væiimikil- vægt að brjóta allar 
fluguveiðistangir. Sama 
gréin biitist í Aften- 
ixtsten í Noregi þann 27. 
apn'l.

Eg sé ekki neina 
ástæðu til að birta þessa 
grein í íslensku dag- 
blaði. ísland á sterkustu 
laxastofna heims. Orri 
Vigfiísson, hetjan mín, átti frumkvæði 
að því ásamt öðrum stangvtíðimönn- 
um að fjármagna og leigja lax- veiðikvóta frá Grænlandi og Fær- 
eyjum og stöðva þannig netaveiðar í 
sjó á viUtum laxi \dð þessi lönd. Fyrir 
vikið hafa yfir tíu milljón laxar frá mörgum löndum íengið að vera í friði á 
þessum næringaiTÍku slóðum áðm- en 
þefr ganga upp ár í heimalöndum sín- 
um.
Stangveiðimenn sleppa fiski

f'lestir stangveiðimenn sem koma 
sem ferðamenn til íslands sleppa fiski sem bítur á. Þeii- eru í hópi stangveiði- 
manna sem viir 1.500 fjölskyldur í 
sveitum Islands ti’eysta á tekjui' frá til 
að standa undir aíkomu við búi’ekst- 
urinn. Fjölmargir íslendingar starfii líka sem leiðsögumenn við ái-nar og 
þar að auki eru ýmis önnur afleidd 
störf sem hafá orðið tíl í kringum 
stangveiðina. Stang\7eiðimenn em þannig góðú' fyrár manniffið í sveit- 
unum.

íslenskum laxastoíhum stafar engin 
ógn fi-á stangveiðimönnum. Stærsta 
hættan sem vofir yfir viflta íslenska 
laxinum er ef þið leyfið norsku laxeld- 
isfyriitækjum að hertaka firðina ykkar 
og setja þar út opnar sjókvíar. Þessum gamaldags iðnaði fylgir mengun frá líf- 
rænu skólpi, kopai', lyfjaafgöngum, 
ýmsum eiturefnum, erfðablöndun og 
laxalús. Sjórinn við Noreg hentar n\jög vel fyrár laxeldi. Hafið umhverfis ís- 
land er miklu kaldara og aðstæður 
ekki góðai' fyrh' sjókvíar því að laxinn 
étm' ekki við lágt hitastig. ísland hefur hins vegar samkeppnisforskot þegar 
kemui' að nægu landrými og miklu 
framboði af hreinu köldu og heitu 
vatni. Lax dafiiar best í 10-13 gráðu

heitu vatni með hæfilegu 
saltmagm. Island ætti að 
binda í lög að laxeldi fari 
fram í lokuðum kerfum 
þai- sem er hægt að 
blanda heitu vatni og sjó.
„Annar sannleikur“

Noi'sk fiskeldisfyi'- 
irtæki geta ekki fram- 
leitt meira af lax heima 
fijá sér. Norskh' firðir em nú þegar yfirfullir. 
Steftia þeiiTa er sú sama 
og tóbaksfyrirtækin not- 
uðu hér áður fyir: neita 
öllum slæmum áhrifum. 
Þessi fyrirtæki vilja bai~a 
halda áfi-am að fá að 
menga með sínum opnu 
sjókvíum.

Það er alltaf hægt að 
finna vísindamenn sem ei-u tílbúnh- að 
selja sig tjTÚ' einhveijar krónur eða 
nokkrar sekúndur af frægð, til að halda þ\i fram að það sé til „arrnar 
sannleikm-“. Eg \il hvetja alla, líka 
norsku prófessorana á eftirlaunum, 
sem eru tilefiú þessara skrifa, til að lesa skýi'slu sem heitir „Það sem ógn- 
ar helst Atlantshafelaxinum í Noregi“ 
og birtist í Vísindarití Alþjóðahafi-ann- 
sóknaráðsins (ICES Joumal of Mar- ine Science). SkýTálan er skrifuð af 
þrettán virtum fræðimönnum frá 
óháðum rannsóknarstofnunum. Nið- 
uretaða þeiiTa var að eldislax sem hef- ur sloppið úi' sjókvíum væri ein helsta 
ógn \ffiltra laxastofna, auk laxalúsai'- 
innar, sem verður til í margfalt meira 
magni í sjókvíum en við náttúrulegai- 
aðstæðui'. Þetta eni staði-eyndir. Það er eldd til neinn annar samileikur.
Ekki með réttu ráði?

Eitt að lokum. Mér skllst að rekstr- arleyfi fyrá' sjókv'íaeldi á íslandi sé 
nánast ókeypis og gildi um aldin- og 
ævi. Eruð þið íslendingar ekki með réttu ráði? I Noregi ganga þessi leyfi kaupum og sölu á rúmlega 1,5 millj- 
ónir fslenskra ki-óna fyrir hvert tonn 
sem heimilt er að ala af lífrnassa. Til að 
setja það í samhengi hefði Amarlax þurít að gi-eiða í Noregi um 23 miflj- 
ai'ða króna fyrir 15 þúsund tonna 
rekstrarleyfíð sem íslenska ríkið hefúr 
úthlutað fyrirtækinu fyrir ekki neitt! Og Amarlax er, vel að merkja, í meiri- 
hlutaeigu noi'skra aðfla. Eukkið þá og 
hafið leyfin tímabundin svo að hægt sé 
að skila íjörðunum aftur til sinna réttu eigenda, íslensku þjóðarinnar.

Höfundur er fonnaður vemdarsjóðs villtra laxa í Noregi .jofHdmf.no
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Huon Aquaculture salmon farm. Photo: Huon 
Aquaculture

Media rumor puts high price on 
Huon salmon escape
Some groups are suggesting it could be as much as 600,000 following storms in 
southern Tasmania, reports local media.
May 23rd, 2018 22:58 GMT Updated May 24th, 2018 05:56 GMT

Media was reporting as many as 250,000 Atlantic salmon had escaped from farming pens 
belonging to Huon Aquaculture in Tasmania, Australia, following storms, according to 
reports in local media and on radio station www.2GB.com

Earlier this year, 25,000 kingfish escaped from a farm in Port 
Stephens following similar weather conditions.
The two incidents aren’t connected but they do involve the same 
company, the reports suggested.
Tasmanian fisherman have jumped on the mass escape and are 
storming the shores, with some reporting catches of Atlantic 
salmon up to 6 kilograms.
However, Huon Aquaculture CEO Peter Bender, disputed the 
numbers to IntraFish, saying they were "unsubstantiated".

“When an escape of any magnitude happens it doesn’t take the rum our mill long for it to 
get out into the community,” Nikolai told the radio station.

Massive yellowtail 
escape at Australian 
farm

http://www.intrafish.com/aquaculture/1497100/media-rumor-puts*high-price-on-huon-salmon-escape?utm_source=lntraFish+Aquaculture+Newsletter&utm.

http://www.2GB.com
http://www.intrafish.com/aquaculture/1497100/media-rumor-puts*high-price-on-huon-salmon-escape?utm_source=lntraFish+Aquaculture+Newsletter&utm
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Cermaq ChiLe reduces antibiotic 
use by 70%
Company reported escapes of 6,284 Atlantic salmon over the quarter.
May 28th, 201811:06 GMT Updated May 28th, 2018 12:46 GMT

Mitsubishi-owned salmon farmer Cermaq reduced its use of antibiotics in Chile by 70 
percent in the first quarter of the year.
During the three-month period, the company used 153 grams of antibiotics per metric ton 
of harvested Atlantic salmon, compared with 513 grams per metric ton reported for the 
same period a year earlier.
Cermaq reported a salmon escape of 6,284 fish caused by a change of nets during the 
quarter. This compares with no escapes reported during the same period a year earlier, 
however, in the full year of 2017, the company reported a massive escape of 212,562 fish due 
to a storm.
Survival rate decrease 1 percent during the quarter, while sea lice counts were maintained 
at an average of 0.06 of adult female lice per fish, well below the regulatory limit of 0.5 
adult female lice per fish.

http://www.intrafish.com/aquaculture/1499238/cermaq-chile-reduces-antibiotic-use-by-70-percent?utm_source;:lntraFish+Aquaculture+Newsletter&utm_camp

http://www.intrafish.com/aquaculture/1499238/cermaq-chile-reduces-antibiotic-use-by-70-percent?utm_source;:lntraFish+Aquaculture+Newsletter&utm_camp
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53 milliónir laxa drápust
Per Sandberg, sjávar- 
útvegsráðherra Noregs, 
segir það vera brýnasta 
verkefni norsks laxeldis 
að stemma stigu við iaxa- 
dauða. Á síðasta ári settu 
norsk fyrirtæki sér metn- 
aðarfull markmið í laxeldi.

GUÐSTEINN BJARNASON 
qudsteinn@fiskifrettir.is

~ wA síðasta ári drápust 53 millj- 
ónir laxa í norsku fiskeldi. 
Tapið af þessu fyrir norsk 

laxeldisfyrírtaeki er talið nema 
14 milljörðum norskra króna, 
eða nærri 182 milljörðum ís- 
lenskra króna.

Per Sandberg sjávarútvegsráð- 
herra segir þetta ólíðandi. Barátt- 
an gegn laxadauðanum sé mikil- 
vægasta verkefnið í ráðuneyti 
sínu.

Þetta sagði ráðherrann í við- 
tali við norska Fiskeribladet. 
Þar segir hann einnig að takist 
mönnum að draga verulega úr 
laxadauðanum sé það ekki bara 
gott fyrir laxinn, heldur lfka 
fyrir eldisfyrirtækin enda sé 
laxadauðinn verulegt tekjutap 
fyrir þau. Þar að auki sé þetta 
ekki gott fyrir orðspor laxeldis 
í Noregi.

Ástandið er ekkert að skána, 
því á fyrstu þrem ur mánuð- 
um þessa árs drápust nærri 14 
milljónir laxa og urriða í norsku 
fiskeldi, að því er fram kemur í 
Fiskeribladet. Þetta eru ríflega 30 
prósent fleiri fiskar en drápust á 
sama tímabili á síðasta ári.

Per Sandberg, sjávarútvegsráðherra Noregs. MYMO/EPA

Arnarlax einnig í vanda
Islenska laxeldisfyrirtæk-
ið Arnarlax, sem er að hluta í 
eigu norska fyrirtækisins Sal- 
Mar, hefur ekki farið varhluta 
af þessu vandamáli því fyrr á 
þessu ári drápust tugir þúsunda 
laxa í kvíum fyrirtækisins í 
Tálknafirði.

Matvælastofnun skýrði frá 
því seint í mars að hjá Arnarlaxi 
hefðu rúmlega 53 þúsund laxar 
drepist í sjókví sem skemmdist 
í óveðri. Þetta var ríflega fjórð- 
ungur allra fiska sem voru í 
kvínni, og taldi Matvælastofnun 
líklegt að töluvert margir fiskar 
æ ttu  þá eftir að drepast.

í fyrstu ársfjórðungsskýrslu 
SalMar, sem kom út j. sfðustu 
viku, segir að laxad'auðinn hjá 
Arnarlaxi hafi verið óvenjumik- 
iil þetta árið og hefur fyrir vik- 
ið endurskoðað áætlanir ársins.

Nú er gert ráð fyrir því að 8.000 
tonnum af fiski verði slátrað, en 
áður hljóðaði áætlun ársins upp 
á 11 þúsund tonn. Laxadauðinn 
er í skýrslunni rakinn bæði til 
mikils sjávarkulda og þess að 
fiskarnir hafi illa þolað flutning 
yfir-í aðrar sjókvíar úr skemmdu 
kvínni.
Metnaðarfull markmið

’ Samtök norskra iðnfyrirtækja 
sendu á síðasta ári frá sér 
skýrslu sem á að vera vegvísir 
fyrir fiskeldi þar í landi, eink- 
um  þó laxeldi. Þar setja fyrir- 
tækin'- sér metnaðarfull mark- 
mið og snúast þau markmið 
meðal annars um að útrým a öll- 
um lúsafaraldri og koma í veg 
fyrir allar slysasleppingar. Enn 
fremur setja fyrirtækin sér það 
markmið að bæta allan aðbúnað 
fisksins.

Norskt laxeldi hefur löng- 
um  átt við erfiðleika að stríða, 
einkum hefur gengið illa að 
koma í veg fyrir slysasleppingar 
og losna við lúsafaraldurinn. 
Linnulitlar tilraunir til að finna 
lausnir á þessu hafa ekki skilað 
nógu góðum árangri til þessa.

Stefnt er að því að fyrir árið 
2030 verði norsk laxeldisfyrir- 
tæki búin að finna tæknilausnir 
sem komi í veg fyrir bæði lúsafar- 
aldur og slysasleppingar ásamt 
því að huga sérstaklega að því að 
gera vðruna verðmætari. Einnig 
er stefnt að því að fimmfalda út- 
flutninginn til ársins 2050, og 
fyrir árið 2030 verði útflutnings- 
verðmætið komið upp fyrir 200 
milljarða norskra króna.

Til að hrinda þessum mark- 
miðum í framkvæmd leggja 
samtökin til að gripið verði til 
tím asettra aðgerða sem eigi að 
virka sem beinir hvatar fyrir 
eldisfyrirtækin.
Tímasettar adgerðlr
Til að koma í veg fyrir slysaslepp- 
ingar og erfðablöndun er til dæm-

is lagt til að settar verði reglur 
um að merkja þurfi allan lax sem 
alinn er í kvfum sem ekki teljast 
öruggar, og þetta verði gert fyr- 
ir árið 2024. Þannig verði alltaf 
hægt að rekja úr hvaða kví fiskar 
sem sleppa hafa komið. Þessar 
merkingar eiga einnig að auð- 
velda mönnum að endurheimta 
sloppinn fisk, auk þess sem þær 
eiga að tryggja að viðurlög verði 
lögð á réttu eldisfyrirtækin.

Þá leggja samtökin til að árið 
2022 verði byrjað að leggja sér- 
stakar álögur á eldisstöðvar þar 
sem lús er að finna. Strax á árinu 
2018 verði bvrjað að setja saman 
óháða sérfræðingahópa sem 
leggja mat á fjölda lúsa, og frá 
og með árinu 2027 verði gerðar 
strangar kröfur um að eldiskvfar 
verði alfarið lausar við lús.

Einnig er lagt til að frá og 
með árinu 2022 verði allar eld- 
isstöðvar í Noregi komnar með 
ASC-vottun eða sambærilega 
vottun, en ASC eru samtök sem 
þróað hafa umhverfisstaðla 
sambærilega MSC-stöðlum fyrir 
fiskveiðar.

ét Stefnt er að því að fyrir árið 2030 verði 
norsk laxeldisfyrirtæki búin að finna 
tæknilausnir sem komi í veg fyrir bæði 
lúsafaraldur og slysasleppingar ásamt 
því að huga sérstaklega að því að gera 
vöruna verðmætari.

mailto:qudsteinn@fiskifrettir.is

